

## BÁO CÁO

### Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quý I năm 2019 và nhiệm vụ quý II năm 2019

Thực hiện Công văn số 125-CV/BDVHU ngày 10/9/2018 của Ban Dân vận Huyện ủy Minh Long về việc báo cáo chuẩn bị trực báo công tác dân vận quý I năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình cụ thể như sau:

#### I. Kết quả thực hiện

##### 1. Kết quả thực hiện QCDC trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của địa phương. Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, lãnh đạo huyện thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc. Hầu hết các đơn vị đã cụ thể hóa bằng các quy chế của đơn vị về công tác quản lý và quy chế làm việc giữa cấp ủy đảng và chính quyền, giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc, giữa chính quyền với tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên.

UBND huyện đã tổ chức triển khai Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 20/4/2017 thực hiện Quy chế Dân chủ đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc UBND huyện để quán triệt và thực hiện các thể chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan được biết và thực hiện.

##### 2. Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương:

Trong quý I năm 2019, UBND huyện:

- Tiếp công dân thường xuyên: 01 lượt.

- Tiếp nhận đơn thư:

+ Đơn kỳ trước (2018) chuyển sang 01 đơn/01 vụ việc. Đã giải quyết dứt điểm đạt 100%, đảm bảo kịp thời, đúng qui định pháp luật.

+ Đơn tiếp nhận mới 01 đơn khiếu nại: hiện đang giải quyết.

##### 3. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng:

###### a. Công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị

Việc công khai, minh bạch ở tất cả các hoạt động của cơ quan, đơn vị được thực hiện đảm bảo đúng quy định như: Công khai dự toán kinh phí đầu năm 2019, kinh phí chi năm 2018; công khai minh bạch trong mua sắm trang thiết bị; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn theo đúng quy định.

Thường xuyên tổ chức rà soát, chấn chỉnh công tác cán bộ để phục vụ nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng. Quán triệt công khai và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp tại đơn vị.

#### **b. Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp**

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm túc các văn bản về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quán triệt thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử và quy chế văn hóa công sở của cán bộ, công chức đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ và trong tiếp xúc, giải quyết công việc có liên quan tới người dân, doanh nghiệp.

#### **c. Việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức**

Trong quý I năm 2019 đã thực hiện chuyển đổi 11 công chức như sau:

- Chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ cơ quan, đơn vị là 07 công chức (*trong đó cấp huyện 01 công chức, cấp xã 06 công chức*).

- Chuyển đổi vị trí công tác từ cơ quan đơn vị này sang cơ quan, đơn vị khác là 04 công chức (*trong đó 03 công chức cấp xã, 01 công chức, viên chức cấp huyện*).

#### **d. Về minh bạch tài sản và thu nhập**

Thực hiện Nghị định 78/2013/NĐ-CP, ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập: UBND huyện ban hành Công văn số 892/UBND ngày 29/11/2018 về việc thực hiện công tác minh bạch tài sản, thu nhập; Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 phê duyệt danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2018, đã tổ chức triển khai đến tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện tiến hành kê khai đúng thời gian quy định. Số người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập năm 2018: 197 người. Số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm: 197 người, đạt tỉ lệ 100%.

#### **Đ. Kết quả cải cách hành chính:**

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 20/12/2018 về công tác cải cách hành chính huyện Minh Long năm 2019; Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại huyện. Bên cạnh đó, tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm về kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2018 đối với Ủy ban nhân dân huyện, xã.

#### **4. Công tác chế độ chính sách**

##### **a. Công tác Người có công Cách mạng:**

Đã giải quyết chế độ kịp thời, đầy đủ và đạt kết quả tốt cho đối tượng chính sách trong toàn huyện, tổng kinh phí đã chi trả: 2.605.731.000đ (*hai tỷ, sáu trăm lẻ năm triệu, bảy trăm ba mươi một ngàn đồng*); trợ cấp thanh niên xung phong cho 5 đối tượng với số tiền 8.100.000 đồng.

Thực hiện tặng quà tết cho các đối tượng NCCCM đảm bảo, cụ thể: Quà tết Tỉnh tặng cho NCC và hưu trí: tổng kinh phí: 236.100.000đ/838 suất; Quà chủ tịch nước: 126.400.000đ/630 suất cho NCC và thân nhân NCC; Quà hiện vật tỉnh tặng: 700 suất, trị giá: 200.000 đ/suất; Quà huyện thăm NCC 20 suất/1.000.000đ/suất; quà tỉnh thăm tặng: 4 suất.

##### **b. Công tác Bảo trợ xã hội:**

Thực hiện chi trả trợ cấp BHXH quý I/2019 với số tiền: 645.570.000 đồng.

- Phối hợp với Hội Người Cao tuổi huyện triển khai hướng dẫn thực hiện chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tròn 100 và 90 tuổi năm 2019. Cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Hội Người Cao tuổi thăm và tặng 8 suất quà cho người tròn 90 tuổi trên địa bàn huyện.

- Tham mưu cho UBND huyện triển khai về việc hỗ trợ dân sinh khắc phục hậu quả thiên tai do 02 đợt mưa lũ gây ra trong tháng 12/2018; Cấp Gạo đỡ lửa dịp tết: 39 tấn; trong đó: Long Sơn 9 tấn, Long Mai 6 tấn, Long Hiệp 9 tấn, Long Môn 6 tấn và Thanh An 9 tấn.

**c. Công tác Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em:** Phối hợp với UBND các xã hoàn tất 07 hồ sơ tìm kiếm sinh (Long Mai: 5 hồ sơ, Long Môn: 2 hồ sơ) gửi về Quỹ

**d. Công tác Đào tạo nghề - Việc làm - Lao động:** Trong quý I/2019 có 01 lao động xã Long Sơn xuất cảnh Hàn Quốc.

**đ. Công tác Bảo hiểm y tế:** Phối hợp với cơ quan BHXH huyện hoàn thành thực hiện kiểm tra tổng hợp danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2019, và thực hiện việc cấp thẻ cho các đối tượng với số lượng 16.073 thẻ.

## **II. Đánh giá chung**

### **1. Ưu điểm và nguyên nhân**

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt các chủ trương của Đảng; việc tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới đã được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp. Từ đó, nhận thức của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngày càng được nâng lên; ý thức trách nhiệm đối với việc phục vụ Nhân dân và vận động Nhân dân tham gia xây dựng chính quyền đã có sự chuyển biến tích cực.

- Việc thực hiện nghiêm túc công tác dân vận tại các cơ quan nhà nước của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngày càng tạo được lòng tin của Nhân dân và chính quyền các cấp; Nhân dân luôn ủng hộ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện.

- Qua việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, gương người tốt, việc tốt được biểu dương học tập, được nhân rộng trong Nhân dân, tạo điều kiện để thúc đẩy các phong trào khác phát triển và đi vào chiều sâu.

### **2. Hạn chế và nguyên nhân:**

Công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện Quy chế dân chủ được triển khai thực hiện rộng rãi đến từng công chức, viên chức và người lao động, tuy nhiên chưa được thường xuyên; một số công chức, viên chức và người lao động còn hạn chế trong giao tiếp, ứng xử.

Việc chỉ đạo quán triệt học tập và thực hiện quy chế dân chủ chưa đều và không thường xuyên. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân chưa sâu rộng; hình thức tuyên truyền còn chung chung.

Một số nơi chưa kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tham mưu, đề xuất giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân chưa kịp thời. Một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đầy đủ, chưa sâu sát đến công tác dân vận.

### **III. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019**

#### **1. Phương hướng**

- Bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước, phục vụ ngày càng tốt hơn các lợi ích chính đáng của nhân dân lao động và phù hợp với điều kiện của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

- Tiếp tục quán triệt quan điểm của Đảng và Nhà nước về tăng cường công tác dân vận chính quyền; Kết luận 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; Pháp lệnh và các nghị định của Chính phủ về thực hiện QCDC trong các loại hình; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về *đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*; Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 06/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 14/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền.

- Tăng cường trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Quy chế dân chủ; tăng cường kiểm tra, giám sát kỷ luật, kỷ cương hành chính trong phạm vi công việc được giao, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia đóng góp vào hoạt động của cơ quan, đơn vị.

#### **2. Nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, tổ chức quán triệt về việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở**

- Các cơ quan, đơn vị rà soát, đẩy nhanh tiến độ cải cách hành chính; coi việc thực hiện quy chế dân chủ là một giải pháp hữu hiệu không thể thiếu khi thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, nhất là những vấn đề có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của Nhân dân như quy hoạch đất đai, chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách, nghĩa vụ thuế.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Kiện toàn củng cố, bổ sung và đẩy mạnh hoạt động của các Ban Chỉ đạo từ huyện đến cơ sở. Đưa QCDC thực hiện thường xuyên, rộng khắp và thực sự đi sâu vào cuộc sống, coi việc tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ là một nội dung thi đua, tiêu chí để đánh giá xếp loại các tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong năm.

- Gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với việc chỉ đạo có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - an ninh quốc phòng ở địa phương và các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ ở mỗi cơ quan, đơn vị từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân và cán bộ, công chức.

- Thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng và công khai các khoản đóng góp của Nhân dân, của cán bộ công chức về xây dựng cơ sở hạ tầng và các khoản đóng góp khác. Đặc biệt là việc huy động sức dân để xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo để kịp thời chỉ đạo nhằm giải quyết tốt những khó khăn vướng mắc ở cơ sở và những vấn đề phức tạp phát sinh.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác.

- Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc thực hiện công tác dân vận chính quyền. Tiếp tục hoàn thiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác thanh tra, kiểm tra.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng, năng lực quản lý Nhà nước. Đổi mới phương thức lãnh đạo và sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa và công khai hóa.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền và giáo dục nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác dân vận.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quý I năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019, UBND huyện báo cáo Ban Dân vận Huyện ủy để theo dõi, tổng hợp.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện ủy;
- Ban Dân vận Huyện ủy
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng NV huyện;
- VPH: CPVP;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**



**Võ Đình Tiến**